



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผจก.รายวัน สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 9 ข่าวสด มติชน</p>	<p>อุทกภัยในสปป.ลาว</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือ สปป.ลาว ว่า สธ.ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมทีมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงสำรองยาและเวชภัณฑ์เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือสปป.ลาวหากได้รับการร้องขอ โดยเฉพาะพร.ในจังหวัดที่มีชายแดนติดกับสปป.ลาวในแถบภาคอีสาน</p> <p>-ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า เบื้องต้นยังไม่พบว่าประชาชนได้รับความเจ็บป่วยจากเหตุ น้ำท่วม ส่วนสถานพยาบาลในพื้นที่ยังไม่ได้รับความเสียหาย ทุกแห่งยังเปิดให้บริการตามปกติ และคงแผนให้การช่วยเหลือในสถานการณ์น้ำท่วม การเตรียมยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นชุดสำหรับน้ำท่วมไว้</p> <p>-นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมอบหมายให้สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือ โดยประชาชนและภาคเอกชนบริจาคได้ที่ทำเนียบรัฐบาล หรือนำเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชี "หัวใจไทยส่งไป สปป.ลาว" เลขที่บัญชี 067-0-12886-4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2283-4900 และ 0-2283-4901 ในวันและเวลาราชการ</p>
<p>ผจก.ออนไลน์</p>	<p>ดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญพิธีฮัจญ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิระเศรษฐสิริ รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า สธ.ได้ส่งทีมแพทย์ชุดที่ 2 จำนวน 10 คน ไปสมทบการปฏิบัติภารกิจด้านการแพทย์ การพยาบาลและสาธารณสุข ในการดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิม 7,851 คน ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2561 ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 24 ก.ค. โดยจะไปปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยพยาบาลเมืองเมกกะ และสับเปลี่ยนการทำงานกับทีมแพทย์ชุดแรก ทั้งนี้ หน่วยรักษาพยาบาลเมืองมาดีนะห์ และเมืองเมกกะ เปิดให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 22.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น (หยุดให้บริการในช่วงเวลาละหมาด) พร้อมให้บริการฉุกเฉินแก่ผู้แสวงบุญตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>
<p>ผจก.ออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p>	<p>ยกเลิกไขมันทรานส์</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การปรับสูตรน้ำมันโดยเติมไฮโดรเจนทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกิดไขมัน ทรานส์ จะได้ไขมันที่ไม่ต่างกับไขมันอิ่มตัวรสชาติไม่เหมาะแก่การประกอบอาหาร และเป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิต ควรใช้ไขมันอิ่มตัวตามธรรมชาติดีกว่า อย่างไรก็ตาม ไขมันทรานส์ ยังเกิดขึ้นในขั้นตอนการทำอาหารได้ เช่น การใช้น้ำมันพืชในการทอดนาน ๆ</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าของร้านขายเบเกอรี่ในตลาดนัดรายหนึ่ง เปิดเผยว่า ได้รับผลกระทบจากข่าวเรื่องไขมันทรานส์ ทำให้ออดขายลดลง แต่คาดว่าจะกลับมาขายได้ตามปกติเมื่อกระแสลดลง ขณะที่เจ้าของร้านทำขนมและขายอุปกรณ์ทำขนมย่านปากเกร็ด ระบุว่า ในวงการเบเกอรี่ไม่นิยมใช้น้ำมัน ไขมันทรานส์แล้ว ซึ่งมากรีนราคาไม่ต่างจากเนยสดมาก ร้านค้าส่วนใหญ่จึงใช้น้ำมันเนยสดแทน คาดว่าหลังจากปรับสูตรใช้วัตถุดิบที่ไม่มีไขมันทรานส์ ราคาสินค้าจะปรับขึ้น 10-20 %</p>
<p>เดลินิวส์ มติชน</p>	<p>พ.ร.บ.ว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเผยว่า การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสมุนไพรโลก (World Herb Hub) ในระยะ 5 ปีแรก กรมฯ จะวางรากฐาน ระบบต่าง ๆ ภายในประเทศเพื่อรองรับการพัฒนาสมุนไพร อีก 5 ปีต่อมาจะเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางอาเซียน และในระยะต่อไปจะพัฒนาประเทศไทยให้อยู่ใน 3 อันดับแรกของเอเชียให้ได้ ซึ่งประเทศไทยมีข้อดี 3 ประการ คือ 1.มีภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยอยู่มากซึ่งต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ 2.มีบริการการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพ และ 3.มีผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร ซึ่งทั้งหมดต้องพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ให้คนรู้จักและเชื่อมั่น ผ่านการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ และปรับรูปแบบให้ทันสมัย เหมาะที่จะนำไปใช้ได้ทุกกลุ่มวัย ทั้งนี้ สิ่งที่จะสนับสนุนให้การพัฒนาสมุนไพรเดินหน้าไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อย่างมีระบบ และรวดเร็วคือ การออกพ.ร.บ.ว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งผ่านการพิจารณาในชั้นกฤษฎีกาแล้วและกำลังจะเข้าครม. กฎหมายดังกล่าวจะกำหนดมาตรฐานของสมุนไพร มาตรฐานการผลิต มาตรฐานสถานที่ผลิต เพื่อเสริมมาตรการขึ้นทะเบียนอย่างรอบคอบ รวมทั้งเรื่องของการโฆษณาต่างๆ ต้องไม่มีการโอ้อวดเกินจริง เป็นต้น</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ชกหลังข่าว</p>	<p>ผู้บริหารออกกำลังกาย -เสนอว่า นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ใส่ใจและส่งเสริมการออกกำลังกาย หากมีการประชุมที่ไม่ไกลจะเดินทางไปร่วมประชุม บางครั้งชวนเจ้าหน้าที่เดินหาเรื่องงานต่างๆ แม้แต่นักข่าวบางครั้งก็ต้องเดินไปสัมภาษณ์ไป</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>สิทธิรักษาโรคมะเร็งของข้าราชการ -เสนอข่าว น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ชี้แจงหลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาสวัสดิการข้าราชการ ว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อผู้ป่วยรายเดิมเพราะยังเบิกจ่ายตรงได้จนถึงสิ้นสุดการรักษา ส่วนยาอื่นที่เป็นยาในบัญชียาหลักๆ และยานอกบัญชีฯ ยังคงเบิกจ่ายรักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงได้ ยกเว้นยานอกบัญชีฯ บางรายการที่ห้ามเบิกจ่ายตรง ซึ่งผ่านการกลั่นกรองจากคณะทำงานที่ประกอบไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในการใช้จ่าย และยืนยันว่า การทบทองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนไม่ใช่หลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นใหม่ เบื้องต้นได้หารือร่วมกับผู้แทนอุตสาหกรรมยาเพื่อกำหนดแนวทางการให้ผู้ป่วยเข้าถึงยานวัตกรรมที่จำเป็นต่อการรักษา โดยให้เบิกจ่ายยาในระบบเบิกจ่ายตรงได้อย่างสมเหตุสมผล โดยผู้แทนอุตสาหกรรมยา ยินดีร่วมมือกับภาครัฐและจัดทำข้อเสนอให้คณะทำงานพิจารณาต่อไป</p>
<p>เว็บไซต์เมดฮับนิวส์ ดอทคอม เพจสนุก</p>	<p>ใช้กัญชาทางการแพทย์ -เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเรื่องการรักษาแบบประคับประคองกับกัญชาในการแพทย์แผนไทย และกล่าวว่า ขณะนี้มีงานวิจัยในการแพทย์แผนปัจจุบันว่า ยาฐานชีวภาพที่ได้จากพืชสมุนไพรหลายชนิดได้รับการพัฒนาเป็นยาแผนปัจจุบันที่ด้วยสำคัญซึ่งได้จากพืชมีความเข้มข้นที่ชัดเจน โดยเฉพาะสารเคมีในพืชกัญชา ที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบสาร cannabinoids ได้แก่ THC, CBD, CBG, CBN, CBL ได้สร้างปรากฏการณ์ของการวิจัยทางคลินิกในการใช้สารดังกล่าวรักษาโรคต่างๆ รวมกว่า 10,000 ขึ้นทั่วโลก</p> <p>สำหรับประเทศไทย มีการใช้กัญชาในตำรับยาแผนไทยที่มีชื่อเสียงในการช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยที่ต้องมีการรักษาแบบประคับประคองมานานแล้ว หากมีการพัฒนานำไปใช้ในกลุ่มผู้ป่วยทางการแพทย์ปัจจุบันเพิ่มเติมจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพ และเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว การประชุมครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมการร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านกัญชาในแพทย์แผนไทย เพื่อการรักษาผู้ป่วยแบบประคับประคอง และอาจรวมถึงการรักษาโรคต่างๆ ต่อไป</p>
<p>หนังสือที่ สธ. 0208.03/7659</p>	<p>เรียกบัญชีนักวิชาการสาธารณสุข -กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชี้แจงกรณีสนพ.ไทยรัฐ คอลัมน์สารพันปัญหา วันที่ 24 พ.ค.2561 เสนอข่าวผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สป.สธ. ร้องเรียนว่ามีการเรียกผู้สอบขึ้นบัญชีช้ามาก ว่า ได้มีการเรียกบรรจุไปแล้ว 30 คน เนื่องจากอยู่ระหว่างการบริหารตำแหน่งในภาพรวมและปรับปรุงสายงานเพื่อให้ทราบตำแหน่งว่าง และได้เรียกมารายงานตัวเพิ่มเมื่อวันที่ 10-12 ก.ค. 2561 อีก 38 คน ซึ่งเมื่อมีตำแหน่งว่างเพิ่มจะดำเนินการเรียกมาบรรจุต่อไป</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>งดเหล้าเข้าพรรษา -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เตือนผู้จะงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา ควรเริ่มลดปริมาณการดื่มเหล้าลงเรื่อยๆ จนถึงวันเข้าพรรษา 28 ก.ค. เพื่อไม่ให้เกิดอาการถอนพิษสุรา ผู้ที่ไม่สามารถลดปริมาณการดื่มได้ทัน แนะนำให้ไปพบแพทย์ก่อนวันที่จะเริ่มงด เพื่อแพทย์จะให้ยาลดการเกิดอาการถอนพิษสุรารุนแรง</p>
<p>มติชน</p>	<p>สุขภาพพระสงฆ์ -เสนอข่าว สธ.เชิญชวนพุทธศาสนิกชนถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ด้วย “ภัตตาหารสุขภาพ” ลดหวาน มัน เค็ม เพื่อสุขภาพที่ดี ป้องกันอาพาธ ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ภาวะอ้วนลงพุง โดยสธ.ได้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ให้ทุกรพ.กำหนดเป้าหมายวัดในพื้นที่ ติดตาม ดูแล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ส่งเสริมคุณภาพพระสงฆ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขอให้พระสงฆ์ช่วยเผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพไปสู่ประชาชนผ่านการเทศนาธรรม
ไทยโพสต์	กรมวิทย์ฯ พัฒนาเครื่องสำอาง -เสนอสู๊ปข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า กรมฯ ได้พัฒนาเครื่องสำอางจากมะหาด มีฤทธิ์บำรุงผิวหน้าให้ขาวขึ้น พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
แนวหน้า	100 ปี การสาธารณสุขไทย -เสนอบทความ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สวรส. กล่าวว่า สวรส. ได้นำเสนอนวัตกรรมผลงานวิจัยทางการแพทย์ ภายใต้แนวคิด "25 ปี สวรส. สู่ระบบสุขภาพไทย ในอนาคต" ในงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย เมื่อวันที่ 18-20 ก.ค. 2561 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพค เมืองทองธานี ส่วนใหญ่เป็นนวัตกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น เครื่องมือช่วยวินิจฉัยและติดตามรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน แอปพลิเคชันส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย เครื่องมือคัดกรองไมโครแอลบูมินูเรียด้วยระบบคะแนนสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 วัสดุปิดแผลไฟเบอร์อินผสมวุ้นว่านหางจระเข้เพื่อผู้ป่วยเบาหวาน ฯลฯ
คมชัดลึก	โรคปอดบวม -เสนอข่าว นพ.สุรธรชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ขอให้ประชาชนระวังป่วยโรคปอดบวม ซึ่งปี 2561 พบผู้ป่วยทั่วประเทศแล้ว 1.3 แสนราย เสียชีวิต 96 ราย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กและผู้สูงอายุป่วยรวมกันกว่า 8.4 หมื่นราย แนะนำให้รับประทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาด ล้างมือบ่อยๆ พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่มีคนแออัด ผู้ป่วยควรใส่หน้ากากอนามัย
มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไข สุขภาพ	มะเร็งช่องปาก -เสนอบทความ ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กล่าวถึงความเชื่อเรื่องกินของร้อนทำให้เป็นมะเร็งช่องปาก ว่า ปัจจุบันยังไม่มียืนยันชัดเจนว่ากินของร้อนทำให้เป็นมะเร็งช่องปาก แต่ตามหลักการกินของร้อนที่มีอุณหภูมิสูงมาก เช่น การดื่มน้ำเดือดโดยไม่รอให้เย็น จะมีผลระคายเคือง เมื่อเกิดระคายเคืองด้วยความถี่บ่อยครั้ง จะยิ่งทำลายเซลล์หรือเนื้อเยื่อในช่องปาก เกิดเป็นแผล และหากไม่ได้รับการรักษา จะนำไปสู่การติดเชื้อ หรือทำปฏิกิริยากับอาหารที่นำเข้าสู่ปาก โดยเฉพาะหากดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งทุกชนิด ยิ่งกระตุ้นให้เกิดความเสี่ยงมะเร็งมากขึ้น
มติชน	ไขปวดข้อยุลงลาย -เสนอข่าว ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผอ.สคร.ที่ 12 จ.สงขลา เปิดเผยว่า ช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคที่เกิดจากงูลายสูงที่สุด นอกจากโรคไข้เลือดออก โรคไข้ติดเชื้อไวรัสซิกา ยังมีโรคไขปวดข้อยุลงลาย อาการเด่นชัดคือ มีไข้ ออกผื่นก่อนแล้วมีอาการปวดข้อตามมา
ไทยโพสต์	คลินิกเพื่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อใบหน้าพิการ -เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันประสาทวิทยา จัดตั้งคลินิกผู้ป่วยใบหน้า (FACIAL CLINIC) ดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อใบหน้าพิการ แก้ไขปัญหาอุปสรรคภายนอกและภายในจิตใจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเข้าสังคมและทำงานได้ตามปกติ ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่มีใบหน้าเบี้ยวผิดรูป ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาเส้นประสาทควบคุมการทำงานกล้ามเนื้อใบหน้าพิการ โดยอาจเกิดขึ้นชั่วคราวหรือถาวร สาเหตุที่พบ เช่น อาการอักเสบของเส้นประสาท อุบัติเหตุฐานกะโหลกศีรษะแตก หรือหลังการผ่าตัดเนื้องอกเยื่อหุ้มเส้นประสาทสมองเส้นที่ 7 ซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อใบหน้า ทำให้ผู้ป่วยมีปัญหาตาปิดไม่สนิท กระจกตาเป็นแผล หายใจไม่สะดวก เคี้ยวอาหารลำบาก พูดไม่ชัด
ไทยโพสต์	โรคกระดูกพรุน -เสนอบทความ ดร.นพ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป์ ประธานมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปี 2562 ไทยจะมีประชากรสูงวัยมากกว่าประชากรเด็ก และปี 2564 ไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ซึ่งโรคกระดูกพรุนในผู้สูงวัยเป็นภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม ในแต่ละปีมีผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักต้องเข้ารับการรักษาที่รพ.รัฐสูงถึง 200,000-300,000 ราย และต้องใช้เวลาในการนอนโรงพยาบาลเฉลี่ย 22.7 วัน
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	โรคเอ็ดส์ -เสนอข่าว ยูนิเซฟ เผยแพร่รายงานฉบับใหม่ ระบุว่า จากการศึกษาข้อมูลเมื่อปี 2017 พบว่าในแต่ละชั่วโมง มีวัยรุ่นอายุระหว่าง 15-19 ปีติดเชื้อเอชไอวีราว 30 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กสาวประมาณ 20 คนหรือ 2 ใน 3 เนื่องจากถูก

สื่อ	ประเด็นข่าว
คอลัมน์ ย่อยข่าว	กระตุ้นโดยการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร รวมทั้งการมีเซ็กซ์กับผู้ชายอายุมากกว่า การถูกข่มขืน การไม่มีความสามารถเจรจาต่อรองเรื่องเซ็กซ์ และความยากจน
M2F คอลัมน์ INBRIF	<p>ยุติการทดลองยาไวอะกร้ากับหญิงมีครรภ์</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์การแพทย์ ม.อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประกาศยุติการทดลองยาไวอะกร้ากับหญิงมีครรภ์ หลังจากพบว่าการทดลองมีผลข้างเคียงทำให้ทารกในครรภ์เสียชีวิตไปถึง 11 ราย ส่วนทารกที่คลอดแล้วป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับปอด หรือคลอดก่อนกำหนด ทั้งนี้ ทางกรมแพทย์พบว่า ไวอะกร้ามีส่วนช่วยการไหลเวียนของเลือดในรก และกระตุ้นการเติบโตของทารกในครรภ์ที่มีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโตช้า จึงทำการทดลองกับหญิง 93 ราย จนพบว่าไม่มีผลกระทบรุนแรงต่อทารก แต่ไม่มีผลกับแม่เด็ก</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch